

ข้อคิดเสริมทัศนคติ และแรงบันดาลใจในการทำงาน

สำหรับการทำงานนั้นต้องยอมรับก่อนเลยล่ะ ไม่มีสิ่งไหนที่ได้มาซึ่งความสำเร็จเสมอไป ความสำเร็จไม่ได้เป็นสิ่งที่สามารถหาซื้อได้ และเชื่อได้ว่าแต่ละคนจะก้าวเข้ามาดังจุดคำว่าสำเร็จได้นั้น ต้องผ่านร้อน ผ่านหนาว และอื่นๆอีกมากมาย ที่อาจทำให้บางคนท้อกับอุปสรรคที่พบเจอ และขอเป็นกำลังใจให้คุณได้ก้าวเดินต่อไป

อย่าหยุดพัฒนาตนเอง

คนล้มเหลว ส่วนหนึ่งมาจากความคิดหลงตัวเอง คิดว่าตัวเองเด่น เหนือกว่าคนอื่น และหยุดเพียงเท่านั้น ไม่คิดที่จะเพิ่มศักยภาพในการทำงาน หรือหาแนวทางใหม่ๆ มาเพื่อทำให้งานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น หากคุณมีความคิดเพียงเท่านั้น บอกได้เลยว่าคุณจะไม่มีวันได้สัมผัสกับคำว่าประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง ควรฝึกฝนในงานที่ตนเองถนัด และศึกษาการทำงานแบบใหม่ๆ สามารถนำมาประยุกต์หรือปรับปรุงให้เข้ากับงานที่เราทำได้

เพิ่มทักษะการทำงาน

ควรมีหลากหลายแนวทางในการทำงาน เพื่อเป็นแผนรองรับเกิดข้อผิดพลาดหรือการเตรียมรับมือกับปัญหาที่ไม่คาดฝัน เพื่อให้งานของเราออกมาเร็วที่สุด และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

จงทำตัวให้เหมือนน้ำเต็มแก้ว

คือการทำตัวเองให้พร้อมที่จะรับข้อมูลใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา ที่สำคัญอย่าคิดว่าแก้วตนเอง เพราะหากวันไหนคุณปิดรับสิ่งใหม่ๆ คุณเองก็จะเป็นผู้ไร้ประโยชน์และไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน

ความอดทน

สำหรับการทำงาน หากต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต จะต้องผ่านอุปสรรคมากมาย ที่ต่างหมุนเวียนเข้ามาให้เราได้แก้ไข ได้ฝึกความอดทน ยิ่งชั่วโมงบินสูงมากเท่าไร ความแข็งแกร่งมากเท่านั้น

อย่าพลาดที่จะหาแนวทางหรือสิ่งใหม่ๆ เข้าตัวตลอดเวลา

หากต้องการเป็นคนที่ได้ชื่อว่าประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการค้นคว้า และการปรับปรุง รับสิ่งใหม่ๆ เข้าหาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อจะได้พัฒนางานให้ออกมามีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รักและเข้าใจงานที่ทำ

จะดีกว่ามากหากวันนี้เราได้ทำงานที่ตนเองชอบ แต่นั่นมันก็เป็นส่วนน้อย เพราะทุกวันนี้บอกได้เลยว่างานน้อยกว่าคน ดังนั้นหากเห็นว่าเป็นงานที่พอทำได้ และคุณเองก็ทำมันได้ดีแม้ว่าจะไม่ใช่งานที่คุณรักก็ตาม จงรีบไขว่คว้าและตั้งใจทำงาน จงเต็มที่กับการทำงาน **เชื่อหรือไม่ว่างานไม่ได้รักคุณหรอกนะ แต่คุณเองนั้นจะต้อง**

รักในงานที่ทำ เพราะคุณได้เลือกแล้ว

การยอมรับ รับฟัง ไม่เอาตัวเองเป็นหลัก

การทำงานร่วมกันกับคนอื่นนั้นเป็นเรื่องยาก และเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก อย่าลืมว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นและสไตล์การทำงานที่แตกต่างกัน จงคิดเสมอเลยว่าองค์กร หรือที่ทำงานไม่ใช่ของเราคนเดียว ก่อนที่จะดำเนินการ หรือทำงานอะไร หากเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวม ต้องขอความคิดเห็น และยอมรับในข้อเสนอแนะของสมาชิก หรือเพื่อนร่วมงาน

การวางแผนการจัดการ

การจัดการที่ดีพอ หากคุณมีการวางแผนการทำงาน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และเตรียมแผนการดำเนินการ แจกจ่ายงานให้เป็นที่ไปตามความสามารถ ของแต่ละคน

ก่อนการทำงาน จงเดินไปทำงานอย่างมีความสุข เต็มที่กับการทำงานทุกวัน

Cr. MoneyHUB